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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
คร้ังท่ี  พิเศษ/๒๕๕๓ 

วันเสารท่ี  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๓   เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ  หอง ๓๕๔๑๒  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผูมาประชุม 
๑. พล.อ.อ.กําธน สินธวานนท ประธานกรรมการที่ปรึกษา  
๒. ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน ที่ปรึกษา 
๓. นายปยะบุตร ชลวิจารณ ที่ปรึกษา 
๔. นายสมบูรณ มณีนาวา ที่ปรึกษา 
๕. ดร.อาชว  เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย 
๖. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ผูทรงคุณวุฒ ิ  
๗. รศ.เทื้อน  ทองแกว ผูทรงคุณวุฒ ิ  
๘. นพ.ววิัฒน  สุรพรสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ   
๙. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย ผูทรงคุณวุฒ ิ  
๑๐. นายวิชัย  วัฒนพงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ  
๑๑. นายศรัณย  ภทัรพงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ  
๑๒. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั (ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย)  
๑๓. อธิการบดี (รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม)  
๑๔. รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร ผูแทนผูบริหาร   
๑๕. นายปฏิคม  ทองจริง ผูแทนผูบริหาร  
๑๖. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค ผูแทนคณาจารย  
๑๗. รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก ผูแทนคณาจารย  
๑๘. ผศ.วารินทร  สุภาภรณ ผูแทนคณาจารย  
๑๙. นายธงชัย  ศรีเบญจโชติ ผูแทนคณาจารย  
๒๐. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย)  

ผูไมมาประชมุ  (ติดภารกิจ /ไปราชการ) 
๑. ศ.พิเศษ ดร.ยุวฒัน  วุฒิเมธ ี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒิ  
๕. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.กนก จุยคาํวงศ)   
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ผูเขารวมประชุม 
๑. นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
๒. นพ.ดาวฤกษ สินธุวณิชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระปกเกลาจงัหวดัจนัทบุรี 
๓. ผศ.ไวกณูฑ ทองอราม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๔. ผศ.ปาริชาติ หงสเกียรติขจร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๕. ผศ.วีระวัฒน  พัฒนกุลชัย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๖. รศ.ดร.นงนุช  วงษสุวรรณ รองอธิการบดีฝายกิจการพเิศษ 
๗. ผศ.รุจิเรข  ปราชญากุล ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
๘. ผศ.ทัศนัย  ขัตติยวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๙. ดร.ปรียนันท  สิทธิจินดาร ผูชวยอธิการบดี 
๑๐. รศ.พอพันธ  สุทธิวัฒนะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 
๑๑. รศ.บรรจบ  วงษพิพัฒนพงษ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๒. ดร.โชติ  เนืองนันท คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๓. ดร.โกศล  อินทวงศ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๑๔. วาที่ ร.ต.ผศ.ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๑๕. รศ.นันทนีย  กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 
๑๖. น.ส.อรสา  ออนถาวร รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
๑๗. ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม รักษาการผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
๑๘. ผศ.ดร.ปวริศา  จรดล (แทน) คณบดคีณะครุศาสตร 
๑๙. ผศ.จําเริญ  คังคะศรี (แทน) คณบดคีณะนเิทศศาสตร 
๒๐. ผศ.ทิพวรรณ  นิยมวงศ (แทน) คณบดคีณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
๒๑. นายนิทัศน  นลิฉวี (แทน) คณบดคีณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
๒๒. น.ส.ศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยธุยา ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๒๓. น.ส.เบญจวรรณ  ลินจงวัชรกุล ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๒๔. น.ส.นุจรี  อัมพะลพ นักวิชาการ 
๒๕. น.ส.กาญจนา เรืองภักดิ ์ นักวิชาการ 
๒๖. น.ส.วรรณี  คํารัตน พนักงานมหาวิทยาลัย 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ช้ีแจงการประชุมคณะกรรมการ                  
สภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  พิ เศษ /๒๕๕๓  เปนการประชุมระหว างคณะกรรมการที่ป รึกษา                            
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวม
ประชุมดวย การประชุมแบงออกเปน ๒ ชวง คือ 
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 ชวงที่   ๑   เปนการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวาระที่  ๔.๑ โครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยประชาธิปก - รําไพพรรณี  โดยมี พล.อ.อ.กําธน สินธวานนท องคมนตรี ในฐานะประธาน             
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนประธานที่ประชุม 
 ชวงที่  ๒   เปนการประชุมเฉพาะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวาระที่  ๔.๒  การยกเลิก
การดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิของคณะนิติศาสตร  โดยมี ดร.อาชว เตาลานนท 
นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานที่ประชุม  แลวแจงวาระการประชุมดังนี้ 

วาระท่ี  ๑ เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-  ไมมี  - 

วาระท่ี  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
-  ไมมี  - 

วาระท่ี  ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
 - ไมมี - 

วาระท่ี  ๔ เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประชาธิปก - รําไพพรรณี 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  กราบเรียนเชิญ พล.อ.อ.กําธน  
สินธวานนท  องคมนตรี  ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กลาวเปด                   
การประชุมและดําเนินการประชุม 

 องคมนตรี พล.อ.อ.กําธน สินธวานนท องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ          
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลาวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เชิญมาเปนที่ปรึกษาและ             
มาประชุมในวันนี้ การประชุมในวันนี้จะแบงออกเปน ๒ สวน คือ 
 สวนที่  ๑  ฯพณฯ องคมนตรี ไดใหนโยบายและขอเสนอแนะแกสภามหาวิทยาลัย 
 สวนที่  ๒  เปนการรับฟงความคิดเห็นของผูเขาประชุม 

 สวนท่ี  ๑  ฯพณฯ องคมนตรี ไดใหนโยบายวาคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ไมสามารถบอก
ไดวาจะใหสภามหาวิทยาลัยทําอะไร มหาวิทยาลัยตองนําเสนอกอนวาตองการสิ่งใด คิดอยางไร                 
โดยจะพิจารณาจากความจริงใจ ความมีจิตใจ พรอมที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม ประกอบกับปจจัย             
ที่มีอยูซ่ึงไมใชเปนสิ่งสําคัญ สําคัญอยูที่มีจิตใจพรอมที่จะลงมือทํามากกวา 

  ฯพณฯ องคมนตรี ประสงคจะใหมหาวิทยาลัยแหงนี้เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน 
พัฒนาวิชาการ สงเสริมทองถ่ิน ใหมีความเจริญทัดเทียมกับกรุงเทพฯ ไมมีรากหญา รากแกว อยาคิดใน
เร่ืองไกลเกินเอื้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตั้งอยูในทองถ่ิน  มีทะเล  มีพื้นที่ทําการเกษตร ดังนั้น
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ประสงคใหมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญดานการประมง ตั้งแตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทั้งน้ําจืดและน้ําเค็ม 
ตลอดจนปะการัง สวนในดานพื้นที่ทําการเกษตร ใหศึกษาวาทําอยางไรจะพัฒนาพริกไทยใหมี                 
เมล็ดใหญขึ้น พัฒนาพันธุยางพาราใหมีน้ํายางมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาพันธุไมอ่ืน ๆ เชน ทุเรียน เงาะ            
เปนตน โดยใหศึกษาทางวิชาการเปนหลัก 

 เ ร่ืองการตั้งสถานพยาบาล  ฯพณฯ  องคมนตรี  ไดใหความเห็นวา  ถือวาเปน
ความกาวหนาอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย และมีความเห็นวา ในขณะนี้จังหวัดจันทบุรีมีวิทยาลยัพยาบาล
พระปกเกลา ถามหาวิทยาลัยตั้งคณะพยาบาลศาสตรขึ้นมาแลว จะเปนการแขงขันกันหรือไม เนื่องจาก
ช่ือสถาบันทั้งสองแหงเปนพระนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินี  
จันทบุรีเปนเมืองไมใหญโต อยูกันแคนี้ก็นาจะเปนไปได ไมอยากใหมีสถานพยาบาลแขงกัน ขณะนี้
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาเรียนวิชาพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี           
ตั้งสถานพยาบาลขึ้นมา วิทยาลัยพระปกเกลาก็สามารถมาเรียนวิชาพื้นฐานได ไมตองไปเรียน                          
ที่มหาวิทยาลัยบูรพา 

 สวนการมีหลักสูตรวิชาการพยาบาลตองใชเวลา ตองอาศัยกัน มหาวิทยาลัยบูรพาจะ
คิดนอยใจหรือไม ถาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจะมาอยูกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แตถา
เปนความเจริญกาวหนาแลว นาจะพูดกันแบบผูรูที่มีสติ ไมใชแตะตองไมได ตองมีการเจรจากันกอน          
ยังไมตองตัดสินใจ 

 เมื่อมีสถานพยาบาลแลว ทําใหคิดตอไปวาโรงพยาบาลพระปกเกลามีแพทยเปนของ
ตนเองแลว ซ่ึงเปนนักศึกษาแพทยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําใหคิดวาจะตั้งคณะแพทยศาสตรขึ้น
ที่นี่ เราก็จะมีทั้งแพทย พยาบาล และมีโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมีที่พอที่จะทําได ถาจะเปลี่ยนชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนมหาวิทยาลัยประชาธิปก-รําไพพรรณี  ฯพณฯ องคมนตรีและคณะ 
ที่ดูแลมูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี อยูก็สามารถจะเขามาชวยเหลือได ตอนนี้ก็อยูที่จิตใจ อยากจะใหมี
หรือไม คิดเกินเอื้อมหรือไม มีปญหาแกไดหรือไม  ถาแกปญหาเรื่องสถานพยาบาลได  เร่ืองอื่น ๆ                
คอยแกไขอยางคอยเปนคอยไป 

 สวนท่ี  ๒  ฯพณฯ องคมนตรี ไดสอบถามความคิดเห็นเรื่องการรวมสถานพยาบาล
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนมหาวิทยาลัยประชาธิปก-รําไพพรรณี จากผูเขาประชุม โดยให
นโยบายวา ความคิดเห็นในวันนี้ไมใชขอยุติ ไมใชขอผิด  ขอถูก ไมตองกลัววาจะบกพรองหรือมีความผิด 
ขอใหพูดกันดวยเหตุผล โดยมีผูใหความเห็นดังตอไปนี้ 

  ดร.อาชว เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย :  ไดกลาวแสดงความรูสึกภาคภูมิใจ                  
เปนอยางยิ่งที่มีคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงเดียวที่มี
คณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และมีความรูสึกภูมิใจเปนพิเศษที่ ฯพณฯ องคมนตรี มาเปน
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ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะกรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ                 
อีก ๓ ทาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน ของชุมชน เราควรเนน
วิชาความรูไปสูภาคปฏิบัติ ใหเปนประโยชนตอทองถ่ินในเขตภาคตะวันออก โดยประยุกตความรู          
แลวนําไปพัฒนาชวยชาวบาน ชวยชุมชนและเปนศูนยกลางที่จะรวบรวมภูมิปญญาของชาวบานตาง ๆ 
มาศึกษาวิจัยตอยอดออกไป  ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล  การประมงหรือ                          
ดานการเกษตร อีกประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยกําลังพยายามพัฒนา คือ เร่ืองการทองเที่ยวและเขตนี้           
เปนเขตการทองเที่ยวที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวจากสวนกลาง กรุงเทพฯ และชาวตางชาติตาง ๆ 
ตองการพัฒนาคนเพื่อรองรับเรื่องการทองเที่ยว อีกประการหนึ่ง จันทบุรี ตราด เปนจังหวัดชายแดน 
เปนประตูสูการคาชายแดน  ตองพัฒนาความสัมพันธของเพื่อนบานในโอกาสตอไป การฟนฟู 
ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกก็เปนอีกประการหนึ่ง มีวัฒนธรรมจันทบุรีที่หลายคนอาจลืมแลว คือ 
หมูบานชอง จันทบุรีมีชาวชองมาก แตเวลานี้พูดภาษาชองไมได อยากใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลาง               
ที่จะฟนฟู อนุรักษและสิ่งสําคัญที่ตองตระหนักคือ มหาวิทยาลัยอยูในเขตพระราชฐานเดิม ซ่ึงเปนแหลง
ที่ภาคภูมิใจอยางมาก ตองพยายามที่จะรักษา อนุรักษ พระตําหนักสวนที่เปนพระราชฐาน และฟนฟู             
ใหเปนพิพิธภัณฑ และสวนสําคัญจะเปนเรื่องของการเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
 เร่ืองคณะพยาบาลศาสตร เห็นดวยอยางยิ่งวาควรรวมมือกับวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลาจันทบุรี ตองพยายามพูดจากันเพื่อดําเนินการรวมกัน พวกเรามีความรูสึกวา ทั้งวิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มาจากแหลงกําเนิดเดียวกัน คือ            
มาจากพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  ถาเปนไปไดในอนาคตรวมกันเปนมหาวิทยาลัยได
จะเปนการเทิดทูนพระเกียรติของทั้ง ๒ พระองค และขอรบกวนใหผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีเปน
ประธานคณะทํางานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประชาธิปก-รําไพพรรณี ซ่ึงในสวนของมหาวิทยาลัย                     
มีคณะทํางานในสวนนี้แลว โดยมี รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก เปนประธานคณะทํางาน 

 ฯพณฯ องคมนตรี : อยากเสนอใหเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัย
เปนแหลงผลิตความรู ใหความรูกับประชาชน ทํานุบํารุงทองถ่ิน ใหความรูไมเฉพาะปริญญาตรีหรือ           
สูงกวา ควรจัดหลักสูตรต่ํากวาปริญญาตรี เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินไดมีโอกาสเรียนรูเฉพาะเรื่อง เชน 
ชาง พยาบาลเฉพาะกิจ ดูแลเด็กหรือคนชรา แนวคิดของนายกสภามหาวิทยาลัยเร่ืองการทองเที่ยว 
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อบานเปนสิ่งที่ดี และไดถามความเห็นผูเขาประชุม ซ่ึงมีผูใหความเห็น ดังนี้ 

 รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี : ไดใหความเห็นเรื่องการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
วา ไดศึกษาขอมูลความตองการของนักศึกษาในเขตพื้นที่นี้แลววามีจํานวนมาก วิทยาลัยพยาบาลมีแหงเดียว
ไมสามารถรองรับได และไดศึกษาแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรจากสภาการพยาบาลแลว                   
ซ่ึงสภาการพยาบาลกําหนดเกณฑการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรไว ดังนี้ 

๑. ตองมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๒. ตองมีคณะรองรับ 
๓. ตองมีจํานวนอาจารยเปนไปตามเกณฑกําหนด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไมมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ไมมี                

พระราชกฤษฎีกาใหปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด           
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ใหมหาวิทยาลัยทําหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยกอน แตยังขัดกับหลักเกณฑ
ของสภาการพยาบาลที่ตองมีคณะรองรับ และการจะเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไดนั้น          
ในการดําเนินการปแรกจะตองขอรับรองจากลวงหนาอยางนอย ๑๘๐ วัน กอนเปดดําเนินการ คือ ถาจะ           
เปดสอนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔หลักสูตรพยาบาลศาสตร จะตองสงใหสภาการพยาบาลรับรอง 
ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 ขณะนี้วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาเปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา 
เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาไมสามารถใหปริญญาไดเอง การที่จะนําวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลามาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณียังทําไมได เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีไมมีปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และถาเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี               
มีปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตแลว จะขอใหวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลามาเปนสถาบันสมทบ แตก็
ยังไมไดรับการตอบสนองจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา แนวทางที่เปนไปไดอีกประการหนึ่ง คือ 
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกลา-รําไพพรรณี โดยการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาเขาดวยกัน ซ่ึงไมสามารถกําหนดเวลาได หรือถายุบรวมไดโดยทันที 
มหาวิทยาลัยก็ยังไมมีปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยจะตองมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ                          
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาพยาบาลศาสตรกอน ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหอธิการบดีตั้ง
คณะทํางานจัดรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรแลว ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการเสร็จภายในเดือนสิงหาคม              
แลวจะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ จากนั้น                     
จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถาชากวานี้จะไมสามารถเปดสอนในป
การศึกษา ๒๕๕๔ ได 

 ฯพณฯ องคมนตรี : ขอบคุณอธิการบดีที่ไดศึกษาประเด็นปญหาอยางละเอียด ไมได
มองขามปญหาโดยไมหยิบมาเปนประเด็นที่ตองพิจารณา ซ่ึงเปนสิ่งที่จําเปนตองรู อยาคิดวาจะมีคําตอบ
วาทําไมได ขอคิดที่ฝากไวคือ ขอหนึ่ง มีจิตใจที่จะทําหรือไม ขอสอง ถามีจิตใจที่จะทํา ถาจะตัง้เปาหมาย
ที่มหาวิทยาลัยประชาธิปก-รําไพพรรณี ที่ควรทําเริ่มตนคือ การรวมสถาบันพยาบาล ตอไปใหมี               
คณะแพทยศาสตร ซ่ึงจะยากหรืองาย ยังไมทราบได แตขอสําคัญคือมหาวิทยาลัยมีจิตใจที่จะให
มหาวิทยาลัยแหงใหมเติบโต โดยใชพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินี 
และมีหลักวิชาหรือไม ถายังมีเปาหมาย มีจิตใจคงอยู การดําเนินงานตอไป แมจะกระทําโดยตรงไมได 
ตองหาวิธีการตาง ๆ แมตองใชเวลา ก็ตองดําเนินการ เพื่อใหไปสูเปาหมายใหได แตถาเมื่อดําเนินการ                     
ทุกวิธีการแลว ไมสามารถดําเนินการไดใหหยุด ไมใชหวัชนฝา 

 นพ.ดาวฤกษ สินธุวณิชย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระปกเกลาจังหวัดจันทุบรี :                
ไดใหความเห็นวา เห็นดวยกับอธิการบดี สวนขั้นตอนการดําเนินงานก็ใหเปนไปตามเกณฑกําหนด            
ในสวนตัวเห็นวาเปนเรื่องที่ดีที่มหาวิทยาลัยทองถ่ินมีคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงจะสามารถรับนักศึกษา
สาขาพยาบาลไดเพิ่มมากขึ้น วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาอาจยายสังกัดได ความมุงหมายของกระทรวง
สาธารณสุขที่เปดวิทยาลัยพยาบาลในที่ตางๆ เพื่อตอบสนองปญหาของทองถ่ิน แตเมื่อสถานการณ
เปลี่ยนแปลง  คนสอบเขาเรียนในวิทยาลัยพยาบาลตองผานการสอบกลางของคณะกรรมการ                     
การอุดมศึกษา จึงทําใหไมสามารถตอบสนองทองถ่ินได ในระยะยาววิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา
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จังหวัดจันทบุรีอาจมาสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อเปนคณะเดียว สวนการจัดการเรียนการสอน ปแรกเรียนใน
มหาวิทยาลัยและชุมชน ปตอ ๆ ไปเรียนที่โรงพยาบาล ซ่ึงมีโรงพยาบาลในภาคตะวันออกรองรับไดอยูแลว  
ในสวนของโรงพยาบาลพระปกเกลาจังหวัดจันทบุรียินดีเปนอยางยิ่งที่จะใหความรวมมือ ความเติบโต
ของคณาจารยก็จะดียิ่งขึ้น แตในระยะแรก อยาขยายมาก และไมอยากใหมี ๒ แหง ในจังหวัดเดียวกัน 
การมีแหงเดียวจะมีความเขมแข็งมากขึ้น 

 นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี : ไดใหความเห็นวา                  
ควรจะศึกษาควบคูกันกับกระทรวงสาธารณสุข ใหมีความเห็นที่สอดคลองกัน ถาไมศึกษาควบคูกันแลว   
มี ๒ แหง จะเปนการแขงขันกัน และควรจะดําเนินการโดยเร็ว  

 ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน กรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย : ใหความเห็นวา           
การตั้งคณะพยาบาลศาสตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนสิ่งสมควรอยางยิ่ง และเห็นวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจะตองเปดคณะพยาบาลศาสตรใหจงได 

 นายสมบูรณ มณีนาวา กรรมการท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัย : ใหความเห็นวา                 
ควรควบรวมสถาบันที่มีอยูแลวในจังหวัดนาจะงายกวา  และเปนเรื่องที่ เหมาะสมที่จะสราง               
คณะแพทยศาสตรหรือพยาบาลศาสตรขึ้นในมหาวิทยาลัย ถาไมนึกถึงกฎเกณฑที่มีอยู เพราะขณะนี้
ความพรอมดานสถานที่ อาจารย และโรงพยาบาลสนับสนุนมีอยูแลว แตถาจะตั้งคณะพยาบาลศาสตร
ขึ้นใหมจะตองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. สกอ. และ ก.พ.ร. ซ่ึงทั้งสามหนวยงานจะเนนเรื่องคุณภาพ
ของการศึกษาและทรัพยากรที่ตองใช ที่ตองมีความพรอม ดังนั้น ถาจะควบรวมทั้ง ๒ สถาบันเขาดวยกัน
นาจะเปนการดีที่สุด เพราะขณะนี้มหาวิทยาลัยมีสถานที่พรอม อีกทั้งยังมีมูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี 
สนับสนุน ซ่ึงเปนขอไดเปรียบที่ สกอ. จะใหการสนับสนุน 

 นายปยะบุตร ชลวิจารณ กรรมการท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัย : ใหความเห็นวา                   
เห็นดวยมากในการตั้งคณะพยาบาลศาสตร และขณะนี้ความตองการพยาบาลไมไดมีเฉพาะในประเทศ 
พยาบาลยังสามารถไปทํางานในตางประเทศไดอีกดวย ในภาคตะวันออกควรมีคณะพยาบาลศาสตร 
เนื่องจากพยาบาลออกไปทํางานในสถานที่ตาง ๆ การเปดรับนักศึกษาใหดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป
ใหดําเนินการไปตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่จะทําได แตมีเร่ืองที่นาเปนหวง ๒ เร่ือง คือ การลงทุน
จะสูงมาก เนื่องจากตองใชเครื่องมือที่เหมาะสมและตามทันเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อผลิตพยาบาลที่มี
คุณภาพ และพยาบาลยุคใหมตองมีความรูภาษาอังกฤษที่จะสามารถสื่อสารหรืออานตําราได ซ่ึงตอไป
อาจพัฒนาเปนหลักสูตรนานาชาติ ขอสนับสนุนเปนอยางยิ่ง สวนเรื่องการควบรวมคอยวากันตอไป 

 ฯพณฯ องคมนตรี : ขอใหประเด็นเปนขอสะกิดเตือนใจ ๒ ขอ คือ ประการแรกเปน
ที่ยอมรับวาพยาบาลและหมอไมเพียงพอ ประการที่ ๒อยาใหคานิยมกับปริญญามากเกินไป อยากให
เปลี่ยนทัศนคติวาไมตองปริญญา อยากใหมหาวิทยาลัยสอนอะไรก็ไดใหมีความรู ทําเปนอาชีพได และ
จากขอมูลของอธิการบดี ทําใหเกิดความคิดวาของบางอยางรวมกันยากกวาตั้งใหม การตั้งมหาวิทยาลัย
พระปกเกลา-รําไพพรรณี มีคณะแพทยศาสตร ใหเร่ิมตนดวยการควบรวมกอน จะไดหรือไมได หรือตั้ง
ใหมดีกวารวมกัน ซ่ึงเปนไปไดทั้ง ๒ ทาง ตองไปคิดกันตอไป 

 ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ :                     
ใหความเห็นวา มีความเปนหวงอยู ๒ เร่ือง คือ เร่ืองงบประมาณ และเรื่องของการเปนพระราชวงศ
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ช้ันสูง รวมถึงเห็นวาวิสัยทัศนของอธิการบดีที่วา จังหวัดเดียวกัน ทองถ่ินเดียวกัน การรวมกันเปน                 
การประหยัดทรัพยากร แตมีขอมูลที่ตางจาก ฯพณฯ องคมนตรี คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมี          
คณะพยาบาลศาสตร แตมีสถาบันพยาบาลสมทบ และเห็นดวยกับการใหมีพยาบาลในลักษณะสถาบัน
สมทบ การจะควบรวมหรือการจะตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกลา-รําไพพรรณี แลวมีมูลนิธิรองรับเปนเรือ่ง
ที่ดี ดังเชนในอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา ไมเห็นดวยที่จะตองเรงรอนตั้งคณะพยาบาลศาสตรในชื่อที่
ใกลเคียงกัน แตเปนของคน ๆ เดียวกัน  ไมเห็นดวยมาก ๆ เพราะอนาคตนอกจากจะสิ้นเปลืองแลว              
ยังเปนการแขงขันกันอีกดวย  อยากเห็นการควบรวมมากกวา เพราะมีความพรอมอยูแลว แมเปน              
การรับรองปตอป แตเปนการรับรองสถาบันเดิมในชื่อใหมเทานั้นเอง สวนการตั้งคณะพยาบาลศาสตรหรือ
ทําหลักสูตรใหม เปนกระบวนการที่ยุงยากมาก  ซ่ึงเมื่อมีการควบรวมโดยมีมหาวิทยาลัยเปน             
วิทยาเขตใหญ วิทยาลัยพยาบาลเปนวิทยาเขตยอย จะทําใหมหาวิทยาลัยยิ่งใหญขึ้น  ภาพรวมจะทําให
คณะวิทยาศาสตรใหญขึ้น เพราะตองสอนวิชาพื้นฐานทั้ง ๒ แหง ซ่ึงเปนการประหยัดทรัพยากร แตตอง
พัฒนาบุคลากร  การใหวิทยาลัยพยาบาลเปนสถาบันสมทบทําได แตตองใชเวลาเหมือนกัน หาก
ดําเนินการควบรวมแลวทําใหมหาวิทยาลัยใหญขึ้นในชื่อใหมจะเปนการเทิดพระเกียรติอีกดวย ควรมี
การวางแผนระยะยาว ถึงจะชา ก็ไมเสียหายอะไร ควรคิดอยางประหยัด รวบยอดเพื่อใหเกิดประโยชน
แกทุกฝาย ทําเปนคณะเดียว อาจควบรวมเปนคณะใหม และใหช่ือมหาวิทยาลัยใหม ซ่ึงในขณะเดียวกัน
มูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี  ก็ดูแลใหการสนับสนุนอยูดวย 

 รศ .บรรจบ  วงษพิพัฒนพงษ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  :                          
ใหความเห็นวา การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเปนการพัฒนาการศึกษาอยางหนึ่ง ไมอยากคิดวาเปน           
การแขงขัน แตสถานการณปจจุบันเต็มไปดวยการแขงขัน จึงควรยึดการแขงขันดานคุณภาพการศึกษา           
เปนหลัก  ในปจจุบันบุคลากรดานพยาบาลและแพทยขาดแคลน เราจึงตองชวยกันคิด ในการที่จะเพิ่ม
บุคลากรดานนี้ และในขณะเดียวกัน ก็ควรจะเพิ่มสาขาอื่น ๆ ดวย เพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณยิ่งขึ้น 

 ผศ.ไวกูณฑ ทองอราม รองอธิการบดีฝายบริหาร : ใหความเห็นวาจังหวัดจันทบรีุเคย
เสียโอกาสไปครั้งหนึ่งแลว เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๘ สมาชิกสภาผูแทนจังหวัดจันทบุรีในสมัยนั้น 
พยายามผลักดันจะใหเกิดมหาวิทยาลัยรําไพพรรณี  โดยการควบรวมวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตร
กระทิง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา และวิทยาลัยรําไพพรรณี เขาดวยกัน และใหมีการเรียนการสอน
ตามความถนัดและความพรอมของแตละแหง ทั้งนี้เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากร แตมีเหตุขัดของ
หลายประการไมสามารถดําเนินการได จนมาถึงปจจุบันมีความเห็นวามหาวิทยาลัยจําเปนตองจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและทองถ่ิน ทั้งระดับภูมิภาคและสากล ยกระดับ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยใหประจักษตอสังคม โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีความยากหรือไมสามารถจัดได
โดยทั่วไป อยาใหเกิดความรูสึกขัดแยง หรือแขงขันกัน ใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกัน จึงเห็นวามี
ความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะมีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

 นายวิชัย วัฒนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ : มีความเห็นดวยอยางยิ่ง 
ที่จะควบรวมวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลามาอยูกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี หรือการเปลี่ยนเปน
มหาวิทยาลัยประชาธิปก-รําไพพรรณี การดําเนินการควรทําพรอม ๆ กัน ทั้งสองสวน คือ การจัดตั้ง             
คณะและการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประชาธิปก-รําไพพรรณี พรอมกับศึกษาปญหาขอขัดแยงตาง ๆ ดวย                  
ในขณะเดียวกันควรมีการกําหนดเวลา  เปาหมาย และยุทธศาสตร ใหชัดเจน และไมควรกังวลเรื่องการลงทุน 
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 ผศ.ละเมียด  ควรประสงค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย : อยากเห็น
คณะพยาบาลศาสตรเกิดในมหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยมีความพรอมแลว ประกอบกับมี
ผูบริหารและคณะกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง มีความมุงมั่นอยางจริงจัง มีคณะกรรมการที่ปรึกษา 
มีผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนํา จึงอยากเห็นความสําเร็จของโครงการนี้ 

 รศ.เท้ือน ทองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ : มีความเห็น
เชนเดียวกับนายวิชัย วัฒนพงศ คือตองดําเนินการคูขนานกันไป และมีความเห็นเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัย
ตองมองไปขางหนา และแนวโนมขางหนาจะเปนอยางไร ตามที่ทานประธานเสนอความคิดวา
มหาวิทยาลัยตองดูแลทองถ่ิน และตองมีจิตใจที่ตั้งมั่น การจัดการศึกษาไมมุงแตระดับปริญญา ควรทํา
ระดับประกาศนียบัตรดวย และไมควรกระจายศูนยออกไป ตองชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ทุกคนตอง
รวมสูเพื่อมหาวิทยาลัย ในโอกาสขางหนาไมใชเฉพาะวาระอธิการบดี หรือระยะ ๔ ป การตั้งคณะพยาบาล-
ศาสตรเปนสิ่งจําเปน ควรมีการกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย และระยะเวลาใหชัดเจน ถาเปนไปไดให
รางพระราชบัญญัติรอไว คณะกรรมการรางหลักสูตร คณะกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยประชาธิปก-รําไพพรรณี ก็ดําเนินการตอไป  และเปนโชคดีของมหาวิทยาลัยที่มี
คณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มีมูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณีสนับสนุน 

 รศ.ดร.วรวิทย ชีวาพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร : ในระยะ ๑ ป              
ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดตั้งคณะขึ้นใหม ๓ คณะ คือ คณะนิเทศศาสตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะอัญมณีศาสตรและออกแบบประยุกตศิลป เปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร เปนคณะวิศวกรรมศาสตร มีหลักสูตรเพิ่มขึ้น ๑๕ หลักสูตร การรับ
นักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวน ๒,๖๐๐ คน อันเปนผลมาจากมีคณะใหม                
และหลักสูตรใหม สอดคลองกับความตองการของตลาด สวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรเปนสาขาขาด
แคลน จากการที่ไดไปแนะแนว ตามโรงเรียนตางๆ ในภาคตะวันออก มีนักเรียนจํานวนมากประสงคที่
จะเขาศึกษา แตในพื้นที่นี้มีสถานศึกษาพยาบาลเพียงแหงเดียว จึงเห็นวาการตั้งคณะพยาบาลศาสตร
ไมใชเปนการแขงขัน แตเปนการชวยกันผลิต เสริมการผลิต ซ่ึงถาไมดําเนินการอาจทําใหสูญเสียโอกาส 
การตั้งคณะใหมๆ เปนการยกระดับมาตรฐานและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มองเห็นวาการดําเนินการ
ควรมีการวางแผนเปน ๓ ระยะ คือ ระยะปจจุบัน ระยะกลาง และระยะยาว 
 ระยะปจจุบัน  มองเห็นวาควรตั้งคณะพยาบาลศาสตรเปนอยางยิ่ง เพื่อเปนการเสริม
การผลิตนักศึกษาพยาบาล และอาจะเปนฐานในการควบรวมวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาในอนาคต 
 ระยะกลาง  มหาวิทยาลัยควรเตรียมการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร สาขาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เพื่อรองรับแหลงอุตสาหกรรม ในบริเวณใกลเคียง 
 ระยะยาว  มหาวิทยาลัยควรเตรียมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร ซ่ึงตองใชเวลาในการ
เตรียมการคอนขางมาก จึงควรมียุทธศาสตรเตรียมไวในอนาคต ซ่ึงอาจจะเปน ๑๐ ป หรือ ๑๕ ป                  
ซ่ึงขณะนี้ภาคตะวันออกมีสถาบันผลิตแพทยเพียงแหงเดียว ซ่ึงยังไมพอกับความตองการ ทั้งระดับ
ทองถ่ิน และระดับประเทศ ไดเคยพบกับผูอํานวยการโรงพยาบาลเกือบทุกแหงในภาคตะวันออก               
ทุกแหงยินดีใหการสนับสนุนใหโรงพยาบาลเปนฐานฝกปฏิบัติงาน 

 ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ : ไมมี
ใครขัดแยงที่จะไมใหมีคณะพยาบาลศาสตร แตกระบวนการที่จะทําใหเกิดมีคณะพยาบาลศาสตร และ
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พัฒนาเปนมหาวิทยาลัยประชาธิปก-รําไพพรรณี  จะทําไดอยางไร  การตั้งหนวยงานภายใน                          
สภามหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติไดทันที และก็ตองมีงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกมาก มีประเด็นที่อยากให
มองไปไกล คือ “ช่ือ” ของมหาวิทยาลัย อยารีบรอน 

 รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ : ไมมีใครไมเห็นดวย
กับการตั้งคณะพยาบาลศาสตร ทุกคนสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีเร่ืองตองทํา ๒ เร่ือง คือ ตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
และตั้งมหาวิทยาลัยใหม การตั้งคณะพยาบาลศาสตรตองใชเงินลงทุนมาก การทําทั้ง ๒ เร่ือง พรอมกัน               
แมมหาวิทยาลัยประชาธิปก-รําไพพรรณี จะมีมูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณีรองรับอยู เราก็ตองจัด
อันดับการดําเนินการดวย การรวมวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี ซ่ึงมีทั้งบุคลากรและทรัพยสิน
อยูแลว ก็ตองดูจํานวนเงินทุนที่เรามีอยูดวย เห็นดวยกับ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย ที่วา              
อยารีบรอน และหาวิธีที่จะไปสูจุดมุงหมายหลาย ๆ วิธี ตามนโยบายของทานองคมนตรี 

 นพ.วิวัฒน สุรพรสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ : การตั้ง                       
คณะพยาบาลศาสตรไมมีใครขัดแยง แตตองมีเปาหมายที่ชัดเจน เปาหมายสุดทายที่ควรจะเปน คือ                
การควบรวมกันเปนหนึ่งเดียว เราตองมีการวางแผน ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี ประสานงานกันอยางจริงจังเพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยของจังหวัด ซ่ึงถาทํา
ไดการพัฒนาหลักสูตรสามารถทําไดถึงระดับปริญญาโท เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลมีทรัพยากร              
พรอมอยูแลว จึงอยากใหมหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อใหทุกคนไดรับผลประโยชนเชนเดียวกัน 

 รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี : การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรตองใชงบประมาณ
สูง การศึกษาขอมูลมีการจัดดําเนินการเปนขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ ทําหลักสูตรโดยยึดของสภาการพยาบาล
และสภาวิชาการ  ขั้นที่ ๒ การทํางบประมาณ ซ่ึงไดจัดทํารายละเอียดทั้งปงบประมาณ ๒๕๕๓ และ 
๒๕๕๔ แลว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหใชพื้นที่และหองปฏิบัติการเพื่อเรียนในชั้นปที่ ๑                
เรายังคงยืนยันมีเปาหมายวาจะเปนมหาวิทยาลัยพระปกเกลา-รําไพพรรณี ซ่ึงจะหาวิธีดําเนินการ                   
แตส่ิงสําคัญประการหนึ่งคือ เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา อัตราสวนนักศึกษาตามเกณฑกําหนด                   
สายวิทย : สายศิลป คือ ๔๐ : ๖๐ ขณะนี้มหาวิทยาลัยทําไดเพียง ๑๘ : ๘๒ ดังนั้น ถาในโอกาสขางหนา    
มีนักศึกษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นก็จะทําใหอัตราสวนดีขึ้น สวนเรื่องงบประมาณ ในระยะแรกตองลงทุน
กอน เมื่อมีนักศึกษาพยาบาลมาเรียนมากขึ้น งบประมาณก็จะมีมากขึ้นตามมา และสิ่งสําคัญอีกประการ
หนึ่งคือ จะเปนพื้นฐานของการเปดสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพอื่น ๆ ตอไป การเริ่มตนที่มหาวิทยาลัย
ประชาธิปก-รําไพพรรณี ไมมีใครสามารถบอกไดวาจะสําเร็จเมื่อใด ตั้งคณะพยาบาลศาสตรกอนแลว 
ยุบภายหลัง ซ่ึงผูที่จะกํากับดูแลคือประชากรและสภามหาวิทยาลัยไมใชอธิการบดี 

 นายสมบูรณ มณีนาวา กรรมการท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัย : ที่พูดมาเปนการ
พยายามอธิบายถึงความเปนไปไดกับการแสดงออกตอการประเมินความสําเร็จของแผน จริงแลว จะมี
แผนโครงการอยางนี้จะตองทํารายละเอียด เพื่อทุกกระบวนการที่จะทําอะไรบาง ในแงระเบียบ 
ขอบังคับ เกี่ยวกับบุคลากร อาคารสถานที่ ซ่ึงตองทําเปนรายละเอียดของแผนและประเมินวาแตละแผน
ตองใชอะไรบาง มีอุปสรรคตรงไหน ช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จหรืออุปสรรคกอนแลวจึงขอความ
ชวยเหลือจากคณะกรรมการที่ปรึกษา 
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 นายปยะบุตร ชลวิจารณ กรรมการท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัย : รายละเอียดตาง ๆ 
สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบแลว ใหความมั่นใจและใหความเห็นชอบโครงการนี้ กรรมการที่ปรึกษา          
ดูเพียงแตวาจะมีอะไรที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมบาง 

 ดร.อาชว เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย : การประชุมในวันนี้เพื่อมายืนยัน
ความเห็นวาสภามหาวิทยาลัยคิดอยางไร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยคิดอยางไร  เพื่อใหทาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาไดรับฟง และใหเห็นวาเปนความคิดที่สอดคลองกัน สวนประเด็นรายละเอียด
และงบประมาณเปนเรื่องของสภามหาวิทยาลัยที่จะตองพิจารณากันตอไป 

 ฯพณฯ องคมนตรี : ขอสรุปอยางนี้ ความคิดที่ปรึกษาขอหนึ่งไดพูดไปแลวทั่ว ๆ ไป
เปนอยางไร ขอสองที่เกิดขึ้นก็เพราะเหตุวามหาวิทยาลัยนี้กําลังจะตั้งคณะพยาบาลศาสตรขึ้นมา ก็เกิด
ความคิดวาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรีมีอยูจะรวมกันไดหรือไม ผมก็ใหแนวไปแลวรวมกัน         
ก็ได ไมรวมกันก็ได รวมทั้งอยาเหอปริญญามากเกินไป ผมก็ไดเลาไปแลว เกิดมีคนเห็นวาพระปกเกลา 
พระนางเจารําไพพรรณี ทําไมจะตองมีสถาบันพยาบาลแขงกัน เปนความเห็นคนขางนอก มองดวย
สายตาอยางนั้นเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นความคิดวารวมกันไดไหม สถาบันพยาบาลพระนางเจา-                  
รําไพพรรณีพรอมที่จะตั้ง ผมถึงพูดกับพวกเราขอหนึ่ง มีจิตใจที่อยากจะรวมกันหรือไม มีจิตใจที่อยากมี
คณะแพทยศาสตรหรือไม มีจิตใจที่อยากจะเปนมหาวิทยาลัยประชาธิปก-รําไพพรรณี หรือไม ถาอันนี้
ยังเปนความตั้งใจ เปนกิเลส เปนความอยาก ถาเหนื่อยหนอยแลวมันไดก็ดี แตดูแลวไมมีหนทางก็ไมทํา
ก็เทานั้นเอง เรากําลังฟงความเห็น ผมถามขอแรกจิตใจมีหรือไม จิตใจมี ทานใหขอมูล ผมขอบคุณและ
ขอชมเชย พูดในที่ประชุมอยาไปพูดนอกที่ประชุม ไมเห็นดวยออกไปนินทาขางนอก พูดกันซะที่นี่ และ
ขอวาบันทึกประชุมนี้ถาทานพรอมเมื่อไรทานแจกเลย ไมตองคอยประชุมอีกครั้งหนึ่ง ทานจะไดไปอาน 
อาน อาน อาน โดยเฉพาะทานผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ส่ิงที่ผมจะขอกลาวตอทาย เปนแตเพียงวา
หนทางที่เราจะพิจารณาซึ่งไมจําเปนวามันจะบอกวารับหรือปฏิเสธ เดิมคณะแพทยศาสตรมีแตศิริราช 
ตองเรียนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒ ป และขามฟากมาเรียน ตอมาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเกิดมี           
เกิดจากสภากาชาดกอน แมแตที่ดินผมก็เขาไปเกี่ยวของตองไปใหดูมรดกสมัยรัชกาลที่ ๕ ยังไง ยังไง 
เราเปลี่ยนแพทยที่เคยเปนศิริราช มาเขาหาจุฬาฯ เขาทํากันยังไง แลวดูคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกิดคณะแพทยขึ้นมาไดอยางไร เอานักเรียนมาจากไหน ดูมหาวิทยาลัยรังสิตไมมีโรงพยาบาล
ตั้งคณะแพทยศาสตรขึ้นมา แรก ๆ ก็ถูกโจมตีแตเดี๋ยวนี้ลอยตัว อยูในคุณภาพที่เขารับรองได ทําไม            
เขาทําได เขาทําอยางไร ผมอยากใหศึกษา ปญหาคงมีแตคงไมเหมือนกัน ที่ผมยกตัวอยางมหาวิทยาลัย
รังสิตเพื่อจะใหเกิดมานะ วาถาเรามีจิตใจแลวทําได แตความพรอมที่จะไปตามจิตใจกําลังดูอยู ทานที่
เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมขัดของใดเลย เพราะฉะนั้นเรากําลังดูใจเราอยากอยางนี้ ถาไดตามใจอยาก มันจะ
มีความสุข ถาไดตามเหตุตามผลมันเปนความเจริญตามธรรมชาติ ผมจึงอยากคิดวาถาเราตั้งใจอยางนี้ เรา
ตั้งใจผิดหรือเปลา ที่ผมถามทีแรกวามีจิตใจเราเห็นยังไงที่จะเปนมหาวิทยาลัยประชาธิปก-รําไพพรรณี 
ความพยายามเรามีหรือไม ทําไมถึงตองมี เพราะอะไรตออะไร มันมีเหตุผลประกอบ ไมใชเพราะกิเลส
ตัณหา ผมอยากเพราะฉันทะ ฉันทะคือความประพฤติดีเพื่อความเจริญ  ถาอยากมันเปนกิเลส  อยากกิน 
อยากชอบ อยากสวย แตฉันทะมันเปนเรื่องความอยากเหมือนกัน แตอยากแบบพระ คือดีเปนประโยชน 
ผมอยากใหคิดสิ่งที่เรากําลังพูดถึง กําลังเปนฉันทะของพวกเราไมใชกิเลส แตถาฉันทะมันคิดดวยเหตุ
ดวยผล เพราะฉะนั้นที่พูดขึ้นมาทั้งหมดกําลังหาเหตุหาผล คานก็ได อะไรก็ได ดูวาทําไดงายหรือยาก  
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ผมถึงขอทานอธิการบดีที่ทานวามาผมสนใจ ทานเขียนรายละเอียดดี สงมาแลวเราจะชวยดูวา นี่งาย          
นี่ยาก เพราะฉะนั้นปญหาเมื่อตะกี้ก็เปนฉันทะที่เราอยากใหมหาวิทยาลัยตั้งพระนามมาเปนชื่ออยางนี้ 
เรารูสึกวาเราภาคภูมิใจ แตไมใชขอเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเฉย ๆ ตองทําอะไรใหสมหนาตา จะเปน
มหาวิทยาลัยประชาธิปก-รําไพพรรณี  จุดที่กอให เกิดฉันทะ  เ รียกเสียโก  ความจริงเกิดกิ เลส                      
เพราะมหาวิทยาลัยเสนอจะตั้งสถาบันพยาบาล  เราอยากเทิดพระเกียรติทานดวยวิธีที่ ถูกตอง 
เพราะฉะนั้นขอความกรุณามหาวิทยาลัยบันทึกเทาที่ทําได และใชคําวา เวรกรรมอยูที่ผูวาราชการจงัหวดั
จันทบุรี ทานจะดําเนินการอยางไร ทานจะศึกษามากกวาเรากอน ขอสุดทายผมอยากใหมหาวิทยาลยัและ
กรรมการมหาวิทยาลัย ยกตัววาตัวเปนมหาวิทยาลัย ไมใชโรงเรียนที่จะสอนลูกศิษยใหมีความรู ใหเกิด
ปญญา  เพื่อจบแลวจะไดคิดไปทําอะไรในอาชีพของตัว ไมใชเรียนจบหนังสือเลมหนา แตออกไป
เหมือนนักเรียนธรรมดา เพราะฉะนั้นอยากใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สอนคนที่เปนบัณฑิต           
ใหเกิดปญญา ที่วาออกไปแลวจะไปทําอะไรใหประเทศชาติ ไมใชเปนแตเพียงจบไปเพื่อไปเอาเงินเดือน          
ตามขั้น ตองไปทําประโยชนใหบานเมือง เพราะฉะนั้นอยาสอนใหเปนเด็กนักเรียน สอนใหเปนเด็ก
มหาวิทยาลัย  

 พล .อ .อ .กําธน  สินธวานนท  องคมนตรี  ประธานคณะกรรมการที่ป รึกษา                          
สภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม มีภารกิจตองไปประชุมคณะกรรมการมูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี 
จึงเรียนเชิญ ดร.อาชว เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานการประชุมตอไป 

 ดร.อาชว เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงใหที่ประชุม
ทราบวาการประชุมตอไปนี้เปนการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  วาระที่  ๔ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
   ๔.๒ การยกเลิกการดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 
  วาระที่   ๕ เร่ืองอื่นๆ  
   ๕.๑ การรองเรียนการใชอํานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยโดยไมชอบ 
   ๕.๒ การรองเรียนของนักศึกษา กรณี น.ส.ศศิธร เหมือนแก นักศึกษา
คณะนิติศาสตร 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๐๐  น.  
 

  
(ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูบันทึกการประชุม  


